

"อัมพร" ยันประกาศปฏิทินรับสมัครครูผู้ช่วยเดือนพ.ค.นี้

นำเสนอเมื่อ : 25 เม.ย. 2566

เลขาธิการ กพฐ. ยันประกาศปฏิทินรับสมัครครูผู้ช่วยเดือน พ.ค.นี้ เตรียมขงแกเกณฑ์สอบครูให้ ก.ค.ศ. พิจารณา ปรับการออกข้อสอบให้จังหวัดดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ขณะนี้การจัดสอบครูผู้ช่วยกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการสอบครูผู้ช่วยนั้น เช่น หลักเกณฑ์เดิมกำหนดการสอบสัมภาษณ์ให้ครูสาธิตวิธีการสอนเป็นเวลา 45 นาที ซึ่ง สพฐ. มองว่าเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ลักษณะนี้อาจใช้วิธีอื่นเข้ามาทดแทนได้ด้วยการดูประวัติแฟ้มผลงาน เนื่องจากครูมีการฝึกประสบการณ์สอนมาแล้ว 1 ปี ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมานั่งสาธิตการสอนให้คณะกรรมการดูให้เสียเวลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องของการออกข้อสอบ ซึ่งเดิม สพฐ. จะเป็นผู้จัดทำการออกข้อสอบกลางไปให้ทุกจังหวัดจัดสอบ แต่ตอนนี้ปรับใหม่จะให้จังหวัดไปจับมือกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นนั้นๆ ในการออกข้อสอบครูผู้ช่วยเอง ทั้งนี้การปรับปรุงดังกล่าวจะนำเขาที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณาในวันที่ 25 เม.ย.นี้

ต่อข้อถามว่า ขณะนี้เขตพื้นที่ยังประกาศเรื่องการย้ายครูไม่ครบอาจทำให้มีการขาดแคลนครูในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่หรือไม่ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า เรื่องนี้ไม่ต้องกังวล เพราะการประกาศย้ายครูของแต่ละเขตพื้นที่มีระยะเวลาที่กำหนดไว้ว่า จะต้องดำเนินการประกาศย้ายครูให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนนี้ ทั้งนี้แม้เปิดภาคเรียนที่ 1 เดือน พ.ค. อาจจะมีครูที่ขาดตำแหน่งว่างของครูได้ไม่เต็ม แต่ในเดือน มิ.ย. จะดำเนินการเติมเต็มครูที่ขาดได้อย่างแน่นอน เพราะจะมีการประกาศปฏิทินรับสมัครสอบครูผู้ช่วยเกิดขึ้นในเดือน พ.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม เรื่องการบรรจุครูเป็นเรื่องเร่งด่วนอันดับหนึ่งในการคัดเลือกคนเข้าระบบ เพื่อทดแทนอัตราว่าง แต่ตอนนี้เรายังดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการย้ายครู ดังนั้น เมื่อมีการย้ายครูเสร็จสิ้น แต่ละเขตพื้นที่ก็จะทราบจำนวนตำแหน่งว่างว่ามีอยู่เท่าไรบ้าง.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์](#) วันที่ 24 เมษายน 2566